

# ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX Khẳng định chất lượng thể thao thành tích cao của Thái Bình



Việc tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao các cấp góp phần tìm ra những vận động viên tài năng tham gia đội tuyển của tỉnh.

**4** năm chuẩn bị cho hơn 20 ngày tranh tài sôi nổi, với 36 huy chương đạt được, xếp vị trí thứ 22/65 đoàn tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, đoàn vận động viên (VDV) tỉnh Thái Bình đã có kỳ đại hội thành công nhất từ trước tới nay. Kết quả này không chỉ cho thấy nỗ lực, quá trình tập luyện, thi đấu bền bỉ của tập thể huấn luyện viên (HLV), VDV mà còn là sự khẳng định chất lượng thể thao thành tích cao, qua đó tạo tiền đề vững chắc cho sự vươn lên và bứt phá hơn nữa của thể thao Thái Bình trong những kỳ đại hội tiếp theo.

Hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là quãng thời gian nhiều khó khăn đối với việc tập luyện của các bộ môn thể thao nói chung, cầu lông nổi trội. Khó khăn đầu tiên là địa điểm tập luyện bị phân tán. Các đội tuyển có 8 VDV thi 4 VDV tập trung tại đội tuyển quốc gia, 2 VDV tập trung tại đội tuyển trẻ quốc gia, 2 VDV tập luyện tại Thái Bình. Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc đi lại, theo dõi, giám sát thường xuyên quá trình tập luyện của các VDV gặp nhiều trở ngại, từ đó dẫn tới khó khăn trong công tác đánh giá khả năng của VDV trong cả năm, cũng như việc đưa ra chiến lược tập luyện hợp lý để nâng cao trình độ, năng lực thi đấu cho VDV. HLV trưởng Nguyễn Thị Bình

Thơ chia sẻ: Bước vào năm 2022, ngay từ đầu năm, bộ môn cầu lông đã xác định đây là năm tập trung tiến bộ và định hướng một số giải đấu để đánh giá lại toàn bộ lực lượng của cả đội. Gấp rút chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX trong tháng 12/2022, từ tháng 9, tất cả các VDV đang tập trung tại đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia đều được đưa về tập luyện ở Thái Bình với mục tiêu gắn kết, tăng cường chiến thuật trong toàn đội để thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Lúc này, khó khăn xảy đến là lắp ghép sao cho hợp lý, hài hòa việc thi đấu của các VDV ở đội trẻ, VDV đã dày dặn kinh nghiệm và VDV đang đà phát triển. Ngoài ra, việc VDV tập luyện với cường độ cao cũng đã dẫn tới một số chấn thương ngay trước Đại hội, không bảo toàn được lực lượng. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu chung, toàn đội đã thi đấu quốc gia, thi đấu quốc gia để chuẩn bị cho Asiad 2023 diễn ra tại Trung Quốc. Đối với VDV không nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia thì việc tập luyện cũng vẫn diễn ra đều đặn để chuẩn bị cho các giải đấu lớn của toàn quốc vào năm 2023. Cùng với các bộ môn khác, đội tuyển đua thuyền đã bắt tay vào chuẩn bị lực lượng cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X ngay khi Đại hội lần thứ IX kết thúc.

chương các loại, trong đó có 4 HCV. Đây là bộ môn có nhiều huy chương nhất của đoàn VDV Thái Bình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ngay khi hoàn thành các nội dung thi đấu tại Đại hội, trong khi một số VDV bộ môn đua thuyền rowing gấp rút đi chuyển sang Thái Lan tranh tài ở giải vô địch châu Á và đạt 2 HCV, 1 HCD thì một số VDV bộ môn đua thuyền canoeing tiếp tục ở lại Trung tâm Đua thuyền Hải Phòng để tập luyện và thi đấu giải đua thuyền cúp canoeing toàn quốc. Việc thường xuyên tập luyện với cường độ cao và tham gia tranh tài ở các giải đấu đã giúp các VDV đua thuyền của Thái Bình được cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn. HLV trưởng Trần Văn Sáu cho biết: Sau khi hoàn thành Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, các VDV có ít ngày nghỉ ngơi và sẽ bắt tay ngay vào việc tập luyện, tập huấn cũng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho Asiad 2023 diễn ra tại Trung Quốc. Đối với VDV không nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia thì việc tập luyện cũng vẫn diễn ra đều đặn để chuẩn bị cho các giải đấu lớn của toàn quốc vào năm 2023. Cùng với các bộ môn khác, đội tuyển đua thuyền đã bắt tay vào chuẩn bị lực lượng cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X ngay khi Đại hội lần thứ IX kết thúc.

Với 90 VDV tham gia thi đấu ở 13 trong tổng số 43 môn, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX là kỳ đại hội đoàn thể thao Thái Bình có số lượng môn thi đấu và VDV tham gia đông nhất. Trong đó, ngoài bộ môn đua thuyền, cầu lông, VDV Thái Bình còn đạt huy chương, thứ hạng cao ở những bộ môn thể mạnh như wushu, boxing, karate... Ngoài ra, jujitsu và khiêu vũ dù là những bộ môn lần đầu VDV Thái Bình tham gia tranh tài nhưng cũng đã mang về huy chương. Với tổng số 36 huy chương, trong đó có 11 HCV, 11 HCB và 14 HCD, đoàn Thái Bình đã vượt chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Việt Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh chia sẻ: Thành công đó có thể nói đến một số nguyên nhân, nhất là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với việc tập luyện, tuyển chọn và tham gia thi đấu của đoàn VDV Thái Bình. Bên cạnh đó là sự quan tâm, đầu tư của tỉnh cũng như của ngành đối với thể thao thành tích cao nói chung, đặc biệt là với các HLV, VDV trực tiếp tập huấn, tham dự các giải thể thao năm 2022 và Đại hội thể thao toàn quốc. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã sớm vào cuộc để thực hiện tốt kế hoạch thi đấu Đại hội thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội thể thao toàn quốc. Cụ thể, Trung tâm đã tập trung quy hoạch lực lượng VDV, HLV đưa đi đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không thể đi tập huấn, thi đấu tại tỉnh ngoài, Trung tâm đã có nhiều sáng kiến trong việc nâng cao chất lượng của các VDV như việc thường xuyên tổ chức các giải thể thao nội bộ. Các VDV, HLV của đoàn thể thao Thái Bình cũng đã được đầu tư tốt về cơ sở vật chất, chế độ chính sách, qua đó yên tâm cống hiến cho thể thao thành tích cao của tỉnh, của đất nước.

Phát huy những thành tích đã đạt được, ngoài việc tập trung cho những bộ môn thể thao truyền thống đã có thế mạnh, thời gian tới, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh sẽ tham mưu để quy hoạch lại các môn thi đấu phù hợp với xu thế chung của toàn quốc cũng như phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của VDV Thái Bình. Từ đó hướng tới các giải đấu chất lượng, hiệu quả hơn.

TU ANH

**L**ực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động dựa vào quán chúng, nắm chắc tình hình địa bàn, nhận diện đối tượng, tập trung vào các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả, trấn áp mạnh tội phạm ma túy, nhất là thời điểm những tháng cuối năm. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/11/2022, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt, xử lý 429 vụ/629 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 5,2kg heroin, 3,4kg và trên 2.000 viên ma túy tổng hợp, 144 cây cần sa, 1 khẩu súng và 9 viên đạn cùng nhiều tang vật khác liên quan, khởi tố 413 vụ, 514 bị can, xử lý hành chính 16 vụ, 125 đối tượng.

Điển hình, ngày 14/6/2022, tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Sơn La về Thái Bình tiêu thụ, bắt tang Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1996, trú tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) có hành vi bán trái phép chất ma túy; vật chứng quản lý 2 bánh heroin có trọng lượng 650,2958g, 1 xe ô tô và 2 điện thoại di động. Khám xét nơi ở đối tượng, quản lý 140 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Vũ Đăng Mạnh, sinh năm 1977, trú tại xã Quỳnh Hồng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp đó, khoảng 13 giờ ngày 2/11/2022, trên quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Tự Tân (Vũ Thư), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị bắt quả tang Trương Duy Giáp, sinh năm 1985, trú tại huyện Ý Yên (Nam Định) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét trên người và nơi ở của đối tượng đã thu giữ 1,1kg ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 6 bình đựng khí N2O, 3 điện thoại di động. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt Bùi Hữu Điều, sinh năm 1994, trú tại thành phố Ninh Bình (Ninh Bình), thu giữ 2 túi ketamine, 8 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Duy Giáp và Bùi Hữu Điều để

## Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm ma túy

Phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân.

tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đó là 2 trong nhiều vụ án ma túy có khối lượng lớn, các đối tượng hoạt động tinh vi, liều lĩnh được lực lượng chức năng triệt xóa trong thời gian qua.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm 2022 và tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công an các địa phương đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, trong đó đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Hối 17 giờ 30 phút ngày 28/11/2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Vũ Thư đã bắt quả tang Đỗ Mạnh Cường, sinh năm 1998, trú tại xã Tự Tân đang có hành vi tàng trữ trái phép 2,2946g ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Mạnh Cường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 0,4911g heroin. Hành vi của đối tượng được cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần quyết tâm cao và thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp trong đấu

tranh phòng, chống tội phạm, Công an huyện Vũ Thư đã điều tra, làm rõ 8 vụ, 18 đối tượng, thu giữ 2,2946g ma túy đá, trên 1,1g heroin cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Công an huyện Quỳnh Phụ điều tra, làm rõ 9 vụ, 29 đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ 1,634g ma túy đá cùng nhiều tang vật gây án... Qua đó góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Mặc dù không phải địa bàn trọng điểm về ma túy song tình hình mua bán, vận chuyển cũng như hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường. Tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn mang tính chất nhỏ lẻ nhưng hoạt động ngày càng phức tạp, thành phần đa dạng, độ tuổi ngày càng trẻ hóa với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Mạng xã hội và các ứng dụng tiện ích như dịch vụ chuyển tiền qua mạng, chuyển tiền nhanh... được các đối tượng triệt để lợi dụng để liên lạc, trao đổi mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều loại ma túy

mới xuất hiện núp bóng thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử... đang được các đối tượng nhắm vào giới trẻ gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng ngừa và tố giác tội phạm ma túy. Cùng với đó, tích cực bám nắm địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên rà soát, bổ sung các điểm, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn để tập trung đấu tranh. Tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, tham mưu lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc... nhằm tiếp tục kiểm chế sự phát sinh của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

TRINH CƯỜNG



Lực lượng chức năng khám xét, bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn thành phố Thái Bình.

## Những người kết nối, lan tỏa yêu thương

**K**hông trực tiếp khám, điều trị cho người bệnh song các cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội tại bệnh viện có vai trò rất quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ cầu nối, họ đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

### Cầu nối bác sĩ, nhà hảo tâm với người bệnh

Mới đây, câu chuyện về sản phụ Coral, người châu Phi sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, hoàn cảnh khó khăn, không có sữa, bím cho bé, mẹ không có đồ ăn được các cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, câu chuyện nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Không chỉ cán bộ, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình động

viên, chia sẻ, mà nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã đến thăm và trao tặng quà, tiền mặt giúp sản phụ và em bé vượt qua giai đoạn khó khăn. Chị Phan Thị Bạch Tuyết, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chia sẻ: Sau khi nắm được thông tin, kiểm chứng thực tế sản phụ người nước ngoài không có việc làm, sinh mổ cấp cứu tại Bệnh viện, với vai trò, trách nhiệm của mình, cán bộ Phòng Công tác xã hội đã đề nghị Bệnh viện hỗ trợ toàn bộ suất ăn cho mẹ, bé và người thân đi cùng đồng thời chia sẻ câu chuyện của sản phụ trên mạng xã hội facebook. Với thông tin "Lá lành đùm lá rách", không phân biệt màu da, tôn giáo, câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhiều nhà hảo tâm đã đến tặng quà sản phụ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, đến nay sản phụ đã xuất viện,

mẹ và bé khỏe mạnh. Sản phụ Coral đã viết thư cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hai mẹ con trong lúc khó khăn. Điều này càng giúp chúng tôi có thêm động lực để kết nối, giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn khác. Câu chuyện của sản phụ Coral đã viết thư cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hai mẹ con trong lúc khó khăn. Điều này càng giúp chúng tôi có thêm động lực để kết nối, giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn khác.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi có hơn 1.000 bệnh nhân đến khám, điều trị mỗi ngày, nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng đã được Phòng Công tác xã hội kêu gọi giúp đỡ kịp thời. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh

trọng là một trong những nhiệm vụ chính của những người làm công tác xã hội tại Bệnh viện. Từ năm 2019 đến nay, Phòng Công tác xã hội đã kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân huy động được hơn 3,2 tỷ đồng thực hiện nhiều chương trình, hoạt động như: trao tặng hơn 1.700 suất quà; hỗ trợ mổ tim cho 14 trường hợp và hỗ trợ hơn 24.300 suất ăn... cho các bệnh nhân. Có trường hợp được hỗ trợ số tiền hơn 190 triệu đồng. Bên cạnh đó, Phòng còn kết nối với các địa phương, tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, cắt tóc miễn phí cho người bệnh...

### Tuyên truyền viên chăm sóc sức khỏe

Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, người làm công tác xã hội cũng tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền phòng bệnh hay tổ công tác xã hội các bệnh viện còn thực hiện

nhiệm vụ khác như: tư vấn, hướng dẫn người bệnh khi đến khám sức khỏe, cung cấp thông tin về sức khỏe, truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ biến chính sách, pháp luật cho người bệnh, người nhà bệnh nhân... Các bài tuyên truyền được thực hiện đều đặn trên trang mạng xã hội hay website của các bệnh viện. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Thời điểm đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội cũng là những tuyên truyền viên tích cực thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

Hiện nay, hầu hết các bệnh viện trong tỉnh đều có phòng hoặc tổ công tác xã hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, nhân viên đã kết nối để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh tốt nhất trên tinh thần tất cả người bệnh đều được khám, điều trị. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi là sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của

lãnh đạo bệnh viện, sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hoạt động của các phòng, tổ công tác xã hội vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết thêm: Để có thể hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải thực hiện

theo danh mục bệnh hiểm nghèo mà Bộ Y tế quy định. Song có trường hợp không mắc bệnh theo danh mục đã quy định nhưng hoàn cảnh lại khó khăn rất cần giúp đỡ. Vì thế, chúng tôi phải linh hoạt theo từng bệnh nhân cụ thể. Bên cạnh đó, hiện Bệnh viện chưa có nguồn quỹ cố định mà chủ yếu đến đâu kêu gọi đến

đó nên còn bị động. Nhằm thực hiện tốt hơn việc chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất mong có sự đồng hành của cộng đồng, các ngành, địa phương. Cùng với đó, có cơ chế chính sách thuận lợi hơn cho hoạt động công tác xã hội.

HOÀNG LÃNH



Chương trình cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.